

ประตูรั้วบ้านทำเอง

ประตูรั้วบ้านของเดิมเป็นผลงาน DIY (Do It Yourself) ล้ำสุดของพ่อ ทำจากสังกะสีเก่าซึ่งรื้อลงมา จากหลังคาบ้านเพื่อเปลี่ยนเป็นมุงกระเบื้อง ผลงานประตูก่อนหน้านี้นี้ของพ่อจำได้ว่าโครงเป็นไม้ไผ่ตอกตะปู เป็นบานเปิดออกสองข้าง ต้องใช้แรงยกเวลาเปิดหรือปิด พอเรายกไปยกมาเวลาเปิดปิดบางทีมันก็ลากไปกับ พื้นทำให้ไม้ไผ่หลุดต้องใช้ใบตาลมาปิดทับอีกทีหนึ่ง จำได้ว่าตั้งแต่เด็กมาพ่อจะเป็นผู้ทำประตูด้วยตัวพ่อเองมา ตลอด ปัจจุบันนี้(พ.ศ.2557) พ่ออายุ ๘๐ ปีแล้ว เวลาเดินต้องถือไม้เท้าสองอัน จึงทำประตูไม่ไหวแล้ว ประกอบกับไม้ไผ่ซึ่งเคยใช้ทำปัจจุบันก็ไม่มีแล้วจึงเป็นหน้าที่ของผู้เขียนซึ่งเป็นลูกต้องเป็นผู้ทำประตูแทนพ่อ



ภาพที่ ๑ ผลงานประตูทำจากสังกะสีของพ่อ

ประตูบ้านที่ผู้เขียนทำเป็นประตูทำจากเหล็กแป้นน้ำคาน้ำเงิน กว้าง ๔ เมตร สูง ๑.๖๒ เมตร แบ่งเป็นช่องเล็ก ๘ ช่อง แต่ละช่องสานด้วยลวดหยิก เป็นประตูแบบเลื่อน เพื่อให้สามารถเปิดปิดได้ง่าย



ภาพที่ ๒ ประตูบ้านแบบเลื่อนที่ผู้เขียนทำเอง

กว่าจะได้เป็นประตูใช้เวลานานประมาณสองเดือน เพราะผู้เขียนมีเวลาว่างเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และบางที่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็มีภารกิจอย่างอื่นอีกจึงทำให้การทำประตูล่าช้ามาก ประกอบกับผู้เขียนเองไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเหล็กเลย ทำให้ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำประตูอันนี้ การตัดเหล็กเป็นมุมต่างๆด้วยเครื่องตัดก็ต้องคิดวางแผนอยู่นานกว่าจะตัดได้ ยิ่งขนาดแป๊บที่นำมาต่อกันขนาดไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ยิ่งยากไปใหญ่ ตัดแล้วมาประกอบเป็นมุมก็พอดีบ้างไม่พอดีบ้างต้องเจียรต้องแต่งกันอีกนานพอสมควร การเชื่อมเหล็กแป๊บน้ำเข้ากับแป๊บน้ำด้วยกันนั้นไม่ยากเท่าไร แต่การเชื่อมเหล็กแป๊บเข้ากับลวดหยิกเป็นอะไรที่ยากมาก เชื่อมเหล็กแป๊บถ้าปรับไฟอ่อนจะเชื่อมไม่ค่อยติด แต่ถ้าปรับไฟแรงลวดหยิกมักจะไหม้จนขาด ทำให้ต้องเชื่อมซ้ำแต่ละจุดที่เชื่อมหลายครั้งทำให้เกิดเป็นปุ่มใหญ่ ๆ ไม่สวยงาม กว่าที่จะเชื่อมลวดหยิกเข้ากับกรอบประตูเหล็กแป๊บได้ใช้เวลาสองวัน หลังจากเชื่อมเสร็จแล้วพอเคาะเอาสะเก็ดออกปรากฏว่าเชื่อมไม่ติดเป็นบางอัน ก็ต้องเชื่อมใหม่ และการเชื่อมใหม่บางทีก็ทำให้ลวดหยิกไหม้ขาดไปก็มียังต้องเสียเวลาเอาลวดหยิกมาต่อใหม่ อีกการต่อลวดหยิกก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆจึงจะต่อได้ หลังจากตรวจสอบว่าลวดหยิกติดกับกรอบประตูเหล็กแป๊บดีแล้วก็เชื่อมล๊อบแบบคูติดกับประตู ทดลองเลื่อนดูกับพื้นปูนก็สามารถเลื่อนได้ดี

เมื่อตัวบานประตูเลื่อนเสร็จแล้วก็มาเชื่อมเหล็กเหล็กเพลขนาดสี่เหลี่ยมเข้ากับเหล็กฉาก จากนั้นใช้เหล็กกลมตัดสั้นประมาณสี่นิ้วเชื่อมเข้ากับเหล็กฉาก ทดลองยกบานประตูซึ่งติดล๊อบเลื่อนแล้วขึ้นวางแล้วเลื่อนดูก็สามารถเลื่อนได้ดี ต่อมาก็เชื่อมเหล็กแป๊บเข้ากับแผ่นเหล็กซึ่งเจาะรูขนาดห้าหกนิ้วสำหรับขันนอตยึดกับเสาปูน เหล็กชุดแรกเป็นเหล็กแป๊บอันเดียวแต่เชื่อมบนเหล็กแผ่นโดยให้ห่างจากตัวเสาประมาณสามนิ้ว อีกชุดหนึ่งเป็นชุดกันลัมเป็นเหล็กแป๊บสองอัน ด้านบนเชื่อมติดกันด้วยเหล็กแป๊บให้ระยะห่างระหว่างเหล็กแป๊บสองอันเป็นสองเท่าของเหล็กยึดเสาชุดแรก ด้านล่างของเหล็กที่ยึดเสาทั้งสองชุดเชื่อมด้วยเหล็กแผ่นเจาะรูสำหรับยึดกับพื้นด้วยทุกเหล็ก

บานประตูและชุดเหล็กที่จะยึดกับเสาปูนสำเร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือตั้งเสาประตู โดยชุดหลุมกว้างยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร เทปูนซีเมนต์กันหลุมให้ได้ระดับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อปูนแห้งก็ยกเสาตั้งในหลุมปรับเสาให้ตั้งฉากกับพื้น จากนั้นเอาเหล็กทั้งสองชุดไปทดลองใส่กับเสา ดูแล้ววัดระยะห่างระหว่างเหล็กยึดเสาให้พอดีกับบานประตูที่ทำไว้ เมื่อได้ที่แล้วก็เทปูนลงไปบนเสาที่อยู่ในหลุมให้สูงประมาณฐานเสาเพื่อยึดเสาให้แน่น เมื่อปูนแห้งแล้วก็ขุดดินให้เป็นร่องระหว่างเสาและเลยเสาไปอีกหนึ่งช่วงล๊อบบานประตูเพื่อหล่อกานสำหรับติดตั้งรางเลื่อน เอาเหล็กคานซึ่งผูกไว้เรียบร้อยแล้ววางในร่องดินที่ขุดให้ได้ระดับเสมอกันตลอดแนว จากนั้นเทปูนลงไปให้สูงถึงเหล็กเพลที่เชื่อมบนเหล็กฉากแต่งให้ลาดเอียงลงด้านข้างเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ำซัง เมื่อคานแห้งดีแล้วถอดชุดเสาที่กันลัมออกแล้วยกบานประตูวางบนรางเลื่อน จากนั้นใส่เสาที่กันลัม ติดล๊อบประคองที่เสาที่กันลัม จากนั้นก็ติดมือจับ ห่วงคล้องกุญแจ เพียงเท่านี้ก็สามารถมีประตูรั้ว

เลื่อนซึ่งทำด้วยตนเองไว้ใช้งานแล้ว แม้ว่าจะไม่ค่อยมีความสวยงามเท่าไรแต่ก็มีความภาคภูมิใจในผลงาน DIY ของตนเอง

หลังจากติดตั้งประตูรั้วเรียบร้อยแล้วตั้งใจไว้ว่าจะทาสีกันสนิมและทาสีเคลือบเงาแต่หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วฝนก็ตกลงมาติดต่อกันหลายวันทำให้ทาสีไม่ได้ ประตูเหล็กเมื่อโดนน้ำฝนก็เป็นสนิม เมื่อฝนหยุดตกก็ต้องมาขัดสนิมออกก่อนที่จะทากันสนิม หลังจากทากันสนิมแล้วก็ทาสีเคลือบเงาโดยใช้สีขาว โดยผู้ทำหน้าที่หลักในการทาสีคือแม่บ้าน มีลูกสาวมาช่วยด้วยเล็กน้อย ผลงานหลังจากทาสีแล้วเป็นไปตามรูปด้านล่างนี้



แม้ว่าคุณภาพของงานทำประตูรั้วจะไม่เหมือนช่างมืออาชีพแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจกับผลงานที่พวกเราทำเอง.